

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
รับเลขที่ 1036  
วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๙  
เวลา 16.06

ท ศธ 0514.6.1.2.2/ว.1579



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
รับเลขที่ 4667  
วันที่ ๑ มิ.ย. 2559  
เวลา 14.11

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

29 เมษายน 2559

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4"  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัด  
อื่นทุกแห่ง/หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์ฯ สถาบันฯ /  
วิทยาลัยพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/นายกเทศมนตรีเทศบาล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือขออนุมัติจัดอบรม จำนวน 1 ชุด  
2. โครงการ, กำหนดการ, ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "การพยาบาล  
โรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4" วิทยากรโดย อาจารย์พรณี เกษมพันธ์ ศึกษีก่อนคณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจุบันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล  
Providence Hospital ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล วิทยากร คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษีก่อน ศึกษีก่อน  
ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก และผู้สนใจ รับจำนวน 100 คน ระหว่างวันที่  
25-26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพยาบาล การจัดการภาวะการณต่าง ๆ ในผู้ป่วยมะเร็งอย่างองค์  
รวม สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันโรคและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย  
รวมทั้งให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านและบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่  
บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สำหรับค่าลงทะเบียนและการชำระเงินดูในรายละเอียดโครงการที่แนบ ทั้งนี้  
สามารถ Download รายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ Website : <http://nu.kku.ac.th> ส่งใบสมัครได้ที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสึบ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 หรือติดต่อสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4336-2012 หน่วย  
คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็น  
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัด และ  
สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

- เพื่อโปรดทราบ.....  
เป็นควร.....

สุภารัตน์ วงษ์ยศ  
นักวิชาการสาธารณสุข  
๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

งานบริการวิชาการและวิจัย  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4336-2012  
e-mail : cjeree@kku.ac.th, kanokon@kku.ac.th

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทตรีวิไล ศรีแสง)  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

(นายสุชิน คันคร)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี  
๘ มิ.ย. ๒๕๕๙



# บันทึกข้อความ

กองคลัง  
เลขรับ 8630  
วันที่  
เวลา 22 มี.ย. 2559

ส่วนราชการ งานบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริหารวิจัยและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ โทร. 42341  
ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/1473 วันที่ 21 เมษายน 2559  
เรื่อง ขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการ

เรียน อธิการบดี

อธิการบดี  
รับที่ 3530 / ๓๓  
วันที่ 26 มี.ย. 2559  
เวลา 16.21

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการ “การพยาบาลโรคมะเร็ง ทันยุค ครั้งที่ 4” ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล วิทยากร คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก และผู้สนใจ รับจำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคมะเร็งตามช่วงวัย มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและสถานการณ์การดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพยาบาล การจัดการภาวะการณต่างๆ ในผู้ป่วยมะเร็งอย่างองค์รวม สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันโรคและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย รวมทั้งให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดังรายละเอียดโครงการที่แนบ

สำหรับการจัดโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์จะใช้จ่ายจากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

*(Handwritten signature)*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชกรวิไล ศรีแสง)  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
ปฏิบัติกรแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

เรียน อธิการบดี

เรียนขอแจ้งให้ทราบว่า คณะพยาบาลศาสตร์  
ได้ขอเงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุม  
แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 4.10.59  
เพื่อมีมติอนุมัติ

อนุมัติและให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

*(Handwritten signature)*

(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.อ.  
๒๑ เม.ย. ๕๙ ๓๑/๓ ๒๖/๓ ๕๙

27 มี.ย. 2559



**โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4”**  
**ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559**  
**ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4”

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. หลักการและเหตุผล :

กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้มีการเชื่อมโยงโลกเป็นหนึ่งเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นอีกมุมโลกหนึ่งย่อมกระทบกระเทือนไปทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี สุขภาพ และด้านอื่นๆ ถูกหล่อหลอมรวมกันบนโลกไร้พรมแดนทั้งองค์การแพทย์ ในยุคโลกไร้พรมแดนนี้ โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับโลก เป็นภัยเงียบและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและในวัยผู้สูงอายุมากที่สุด โดยมีรายงานพบผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกปีละ 13.7 ล้านคน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงถึงปีละ 7.6 ล้านคนทั่วโลก ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยและจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ในอีก 18 ปีข้างหน้า คือ ใน พ.ศ. 2573 จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกอาจสูงถึง 17 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย ทั้งด้านการรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด การรักษาแบบประคับประคอง การปลูกถ่ายไขกระดูก รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการรักษาและการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง สามารถตรวจพบผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้นและดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีความหวังที่จะหายขาด หากพบสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งได้ในระยะเริ่มต้น หรือมีภาวะการปลอดโรคในระยะยาวได้มากขึ้น แต่กระบวนการรักษาโรคต้องใช้ระยะเวลายาวนาน มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยชีวิตยืนยาวขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัวและสังคม ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะทนทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ไม่ก่อประโยชน์ ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาที่เป็นเพียงเพื่อยืดชีวิตผู้ป่วย และทนทุกข์ทรมานจากอาการต่างๆ ในระยะท้ายที่ไม่สามารถควบคุมได้ดี

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โรคมะเร็งตามช่วงวัย

2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและสถานการณ์การดูแลแบบ

ประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพยาบาล การจัดการภาวะการต่างๆ ในผู้ป่วยมะเร็งอย่างองค์รวม สามารถประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันโรคและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย รวมทั้งให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

5. ระยะเวลาและสถานที่ : จำนวน 2 วัน

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ อาคาร 6 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 100 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล วิทยากรย์ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันการศึกษาพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึก และผู้สนใจ

7. รูปแบบการอบรม : ประกอบด้วย บรรยาย อภิปราย ชักถาม

8. วิทยากร : จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

Mrs. Punnee Kasemphantai RN, MSN, OCN, Providence Hospital, Washington D.C., USA	ศูนย์การุณรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล	ศูนย์การุณรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พว.ปาริชาติ เพ็ญสุพรรณ	ศูนย์การุณรักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ พญ. เอื้อม แซ่ สุขประเสริฐ	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โกสินทร์ วิระขร	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ	คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. กำหนดการรับสมัคร : ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ไปที่

คุณฉวีวรรณ วันสาสึบ

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง

ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

ทั้งนี้ สามารถ Download รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร ได้ที่ Website : <http://nu.kku.ac.th>

10. ค่าลงทะเบียน : (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) การชำระเงินค่าลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1-17 ตุลาคม 2559 โดยสามารถเลือกชำระได้ 3 วิธี ดังนี้

10.1 ชำระเงินสด พร้อมใบสมัคร ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.2 ส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ ส่งจ่าย ป.ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

ในนาม นางฉวีวรรณ วันสาสึบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

10.3 โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อ บัญชี โครงการประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เลขที่บัญชี 551-408472-4

หมายเหตุ สำหรับผู้โอนเงินเข้าบัญชี ขอให้ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจน ส่งไปที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสึบ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ทางโทรสาร 0-4336-2012, 0-4334-8301 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี)

10.4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4336-2012,0-4334-8301 email : [wchawe@kku.ac.th](mailto:wchawe@kku.ac.th), [kanokon@kku.ac.th](mailto:kanokon@kku.ac.th), [cjeree@kku.ac.th](mailto:cjeree@kku.ac.th)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานใน USA. มากกว่า 30 ปี และประสบการณ์การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
2. ได้เครือข่ายการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.จินตนา ตั้งวรพงศ์ชัย ประธานโครงการ โทรศัพท์มือถือ 08-1954-1209 e-mail: [jintta@kku.ac.th](mailto:jintta@kku.ac.th)

หมายเหตุ : หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์  
อยู่ระหว่างดำเนินการขอจากสภาการพยาบาล



กำหนดการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4”  
ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559  
ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่/เวลา	หัวข้อเรื่อง
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 08.00-08.30 น.	ลงทะเบียน
08.30-08.45 น.	พิธีเปิดประชุมวิชาการ โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
08.45-10.30 น.	บรรยาย เรื่อง “Cancer Cell Biology, Diagnosis and Applied Research” วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.โกสินทร์ วิระษร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.30-12.00 น.	บรรยาย เรื่อง 1. Professional Development for Thai Oncology 2. As a Nurses: Cancer Prevention and Early Detection วิทยากรโดย Mrs. Punnee Kasemphantai RN, MSN, OCN Providence Hospital, Washington D.C., USA
12.00-13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.	บรรยาย เรื่อง Updated Cancer Treatment 1. Cancer Immunotherapy & Stem Cell Therapy 2. Brachytherapy 3. Targeted Cancer Therapy วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ พญ. เอื้อมแน สุขประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.30-15.30 น.	บรรยาย เรื่อง “The State of Cancer Care in America, 2015” วิทยากร โดย Mrs. Punnee Kasemphantai RN ,MSN ,OCN Providence Hospital, Washington D.C., USA
15.30-16.30 น.	บรรยาย เรื่อง 1.Evolution of Nursing and Nutrition 2.Expanding the Role of The Oncology Nurse/ Developing Leadership Competencies to Transform Cancer Care วิทยากร โดย Mrs. Punnee Kasemphantai RN, MSN, OCN Providence Hospital, Washington D.C., USA

วันที่/เวลา	หัวข้อเรื่อง
วันที่ 26 ตุลาคม 2559	
08.00 – 08.30 น.	ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น.	บรรยาย เรื่อง “Where do we start? Genetic Testing and Counseling” วิทยากรโดย Mrs. Punnee Kasemphantai RN, MSN, OCN Providence Hospital, Washington D.C., USA
09.30 – 10.30 น.	บรรยาย เรื่อง “Ever You Wanted to Know about the Structural Oncology Emergencies : The Cardiac Tamponade and Spinal Cord Compression” วิทยากรโดย Mrs. Punnee Kasemphantai RN, MSN, OCN Providence Hospital, Washington D.C., USA
10.30-12.00 น.	บรรยาย เรื่อง “Updated Symptom Management” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ศูนย์การรณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00-13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.	บรรยาย เรื่อง “Analyze and Understanding of Evidence – based management of fatigue and Anemia” วิทยากรโดย พว.ปาริชาติ เพ็ญสุพรรณ ศูนย์การรณรงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.00-15.30 น.	บรรยาย เรื่อง “Building Resiliency Through Mindfulness for Cancer Care and daily Life” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.30-16.30 น.	What I Know You Should Know too วิทยากรโดย Punnee Kasemphantai RN, MSN, OCN Providence Hospital, Washington D.C., USA

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เข้า เวลา 10.30-10.45 น.

บ่าย เวลา 14.30-10.45. น.



เลขที่

# ใบสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลโรคมะเร็งทันยุค ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559

## ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนมากที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการรับหน่วยคะแนนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (กรุณาเขียนตัวบรรจง) .....นามสกุล.....  
 ชื่อเดิม(ถ้ามี).....นามสกุลเดิม(ถ้ามี).....ตำแหน่ง.....  
 ภูมิที่ทำงานเป็นศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่.....  พย.บ.  พย.ม.  ป.ร.ค.  อื่นๆ.....  
 สถานที่ทำงานปัจจุบัน /ที่อยู่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์.....เลขที่.....  
 หมู่ที่.....หมู่บ้าน.....ตำบล.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....  
 โทรสาร.....โทรศัพท์มือถือ..... E-mail Address : .....

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (10 หลัก) (กรุณาระบุเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองในการขอรับหน่วยคะแนนศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. กำหนดการรับสมัคร : ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
3. การชำระเงินค่าลงทะเบียน : คนละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-17 ตุลาคม 2559 (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) โดยสามารถเลือกชำระได้ 3 ช่องทาง คือ

- ชำระเงินสด ได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติหรือธนาณัติออนไลน์ ส่งจ่าย ป.ณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
 ในนาม นางฉวีวรรณ วันสาสึบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
- โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-408472-4

**หมายเหตุ** ขอให้ผู้สมัครส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครให้ชัดเจนส่งไปที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสึบ  
 ทางโทรสาร 0-4336-2012, 0-4334-8301 หรือทาง E-mail : wchawe@kku.ac.th, kanokon@kku.ac.th และ cjeree@kku.ac.th ทั้งนี้สามารถ  
 Download รายละเอียดโครงการ/ใบสมัครได้ที่ Website : http://nu.kku.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4336-2012,  
 0-4320-2407 ต่อ 117 (ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี)

4. อาหาร  ปกติ  มังสวิรัติ  อิสลาม

5. การจองที่พัก ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อด้วยตนเอง

(ลงชื่อ).....ผู้สมัคร  
 (.....)  
 (ตำแหน่ง) .....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการรับสมัคร 1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน